

ĐỀN THÁNH MẪU TỪ PHONG

Đền thờ Thánh Mẫu Từ Phong là một trong 3 trung tâm hành hương của giáo phận Bắc Ninh. Cách Tòa Giám mục khoảng 15 km về hướng Nam.

Đền Thánh Mẫu được tọa lạc trên đỉnh đồi Từ Phong hay còn gọi là Đồi Tròn, thuộc xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm Thánh Mẫu nằm giữa hai giáo xứ cổ xưa là Kê Roi, nay gọi là xứ Xuân Hòa (khoảng 10 km về phía Đông Bắc) và Kê Cốc nay gọi là xứ Phong Cốc (khoảng 13 km về phía Nam). Giáo xứ Từ Phong được Đức cha Eugenio Atarza Chính thành lập năm 1935 và được trao cho cha Phêrô Nguyễn Văn Lộc phụ trách. Khi đó giáo xứ gồm 8 họ đạo là họ An Đặng, Bùng, Dũng Quyết, Đào Viên, Mai Cương, Thành Đền, Từ Phong và Từ Sơn. Trong thời kỳ cha Phêrô Lộc phụ trách, mặc dù chỉ là một giáo xứ nhỏ nhưng cha đã thành lập đầy đủ các hội đoàn Công giáo và có các cơ sở phục vụ nhu cầu thờ phượng như nhà thờ, Đền Chúa Cứu Thế, Đền Chúa Kitô Vua, Đền Đức Mẹ Lộ Đức và các cơ sở giáo dục, từ thiện bác ái gồm trường học, nhà nuôi trẻ mồ côi với tên gọi là Nhà Thiên Thần.

Năm 1947, thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, toàn bộ nhà chung, nhà thờ và các cơ sở giáo dục, từ thiện bị phá đổ. Cha xứ Phêrô bị bắt buộc phải chuyển đi nơi khác. Không còn nơi thờ phượng và cầu nguyện nên một số giáo dân phải chuyển đến xứ Bi Nội, một số khác chuyển đến Phượng Mao, nhưng vẫn còn một số giáo dân kiên tâm ở lại giáo xứ và họ phải dựng tạm nhà thờ bằng tre để có nơi cầu nguyện.

Biên cố 1954 xảy đến, khi tất cả 54 hộ gia đình trong giáo xứ đang chuẩn bị lên đường di cư vào miền Nam. Cha xứ Phêrô Lộc lúc đó đang ở xứ Cẩm Giàng, ngài đi xe đạp từ Cẩm Giàng về Từ Phong để khuyên gọi giáo dân cùng cha ở lại giáo xứ. Tuy nhiên, chỉ có 7 gia đình ở lại với cha Phêrô, 7 gia đình này đã đến định cư quanh đất nhà thờ, kiên cường giữ vững niềm tin trong muôn vàn gian khó. Với lòng tin và nhờ ơn Chúa, dần dần cha xứ cùng với giáo dân đã tái thiết được một ngôi nhà thờ nhỏ. Trong thời gian đó, một số gia đình lương dân cũng đến ở xung quanh đất nhà chung. Những gia đình lương dân này là những chứng nhân đặc biệt vì đã chứng kiến những sự lạ xảy



Về bên Mẹ Từ Phong.

Ảnh: CTV

ra tại khu vực trồng ba cây Dã Hương, nơi mà trước đây đã đặt tượng đài Đức Mẹ mà đã bị phá đổ. Một số người đã nhìn thấy Đức Mẹ mặc áo dài trắng đi dưới gốc ba cây Dã Hương. Vì tin nhiều người đã lấy những lá cây Dã Hương ở đền Đức Mẹ đem về để trị bệnh cho nhiều loại gia súc, chúng đều được khỏi mà bác sỹ thú y không chữa trị được, nhiều người cũng đến lấy lá cây về chữa bệnh và nhiều người trong họ cũng được khỏi bệnh.

Có một điều lạ là khi hòa bình lập lại năm 1975, những gia đình đang định cư trên đỉnh Đồi Tròn đã tự động di chuyển xuống chân núi làm nhà để ở. Khu đất nhà xứ được trả lại như cũ. Những năm đầu thập kỷ 90, đất tại khu vực nhà thờ Từ Phong bị đào bán để san lấp mặt bằng. Theo qui hoạch của nhà nước, Đồi Tròn Từ Phong sẽ được san phẳng. Tuy nhiên, mỗi khi máy xúc đất tiến lại xúc đất khu vực Đền Đức Mẹ đều không thể hoạt động được. Máy móc đều hư hỏng nặng nhiều lần, các công nhân hoảng sợ và kê hoạch san bằng Đền Đức Mẹ đã không thực hiện được.

Với lòng yêu mến Đức Mẹ, năm 1996, giáo dân trong giáo xứ đã đồng tâm hợp lực, quyết tâm đóng góp xây dựng lại tượng đài Đức Mẹ Ban Ôn Lành, đây là bức tượng Đức Mẹ lớn nhất giáo phận Bắc Ninh. Khi ban hành giáo xứ Từ Phong trình bày kế hoạch xây dựng tượng đài Đức Mẹ với Đức cha Giuse

Maria Nguyễn Quang Tuyền (ngài qua đời năm 2006), khi nghe trình bày xong thì Đức cha Giuse cũng rất thận trọng trong công việc xây dựng này, nhưng ngài xác tín rằng nếu việc xây dựng này đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Đức Mẹ thì sẽ thành công. Quả đúng như vậy, mặc dù công trình xây dựng gặp rất nhiều thiếu thốn về phương tiện, nhất là khó khăn từ phía chính quyền. Nhưng cuối cùng tượng đài Đức Mẹ đã được hoàn thành cách tốt đẹp. Tượng Đức Mẹ cao 5,7m, rộng 1,5m, đặt trên đế cao 6m và tọa lạc đúng vị trí Đền Đức Mẹ đã được xây dựng ngày trước.

Cho đến nay, đã có rất nhiều người thành tâm chạy đến cùng Đức Mẹ Từ Phong và họ đã nhận được rất nhiều ơn lành phân hồn cũng như phân xác. Mặc dù chưa có thông kê chính thức về những người nhận được các ơn lành từ Đức Mẹ, nhưng đa số những người thành tâm tin tưởng chạy đến cầu xin được Đức Mẹ ban ơn là những người không phải là Công giáo.

Đền Thờ Thánh Mẫu được khởi công ngày 25/6/2005 và được khánh thành ngày 30/9/2007.

Vào lúc 13 giờ các ngày thứ 7 đầu tháng và các ngày lễ kính nhớ Đức Maria, tại Trung tâm Thánh Mẫu, Đức cha Cosma giáo phận về dâng lễ dâng xin Đức Mẹ ban cho giáo phận Bắc Ninh mỗi ngày một phát triển tốt đẹp hơn ■